

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Sáu, ngày 05/04/2024

TỊNH KHÔNG PHÁP NGŨ

BÀI 87

Bài học hôm qua, Hòa Thượng nói: ***“Chúng ta có một phần tâm thành kính thì chúng ta được một phần lợi ích, mười phần tâm thành kính thì được mười phần lợi ích”***. Tâm thành kính là bí quyết để thành công. Chúng ta không có tâm cung kính, phục tùng 100% đối với lão sư thì cho dù Phật Bồ Tát đến nói pháp, chúng ta cũng không có lợi ích. Sáng nay, tôi xem một đoạn video ngắn ở lớp ***“Kỹ năng sống”*** Tây Ninh, tôi rất cảm động, đúng như Hòa Thượng nói: ***“Con người có thể dạy được tốt!”***. Các Thầy giáo ở lớp ***“Kỹ năng sống”*** là người không có bằng cấp cao, không trải qua trường lớp nhưng họ đã biết nghe lời và làm theo.

Hòa Thượng nói: ***“Chúng ta học Phật, chúng ta mong muốn có thể tự lợi, lợi tha thì chúng ta phải chính mình làm gương, chúng ta phải tôn sư trọng đạo”***. Trong xã hội hiện đại, chuẩn mực đạo đức không được xem trọng, nhiều người vẫn tôn trọng những người đã từng phẫn Thầy của họ. Tôi đã làm một số việc để tri ân, báo ân đối với nơi tôi đã được học tập. Dù ở xa nhưng tôi cũng thường nhờ người đến nơi tôi đã được học tập để cúng dường. Gần đây, chúng ta mở lớp ***“Kỹ năng sống”*** ở đó, tôi đã nhờ một số Phật tử làm người đại diện đứng ra mở lớp, họ chỉ là người đại diện còn tất cả việc tổ chức, vận hành lớp chúng ta đều tự làm. Khi chúng ta muốn làm việc tốt, chưa chắc mọi người đã muốn đón nhận. Trong ***“Đệ Tử Quy”*** dạy chúng ta: ***“Cha Mẹ thương hiếu đâu khó. Cha Mẹ ghét hiếu mới tốt”***.

Hòa Thượng nói: ***“Chúng ta học Phật nhưng chúng ta không sinh khởi được tín tâm là vì chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước”***. Chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta cho rằng nơi đó, người đó đối xử không tốt với chúng ta thì chúng ta không cần làm gì để tri ân. Nếu chúng ta không làm gì để tri ân đối với những nơi có ân đức với chúng ta thì chúng ta đã sai. Chúng ta phải dùng tâm tri ân để báo ân.

Chúng ta là phàm phu, chắc chắn chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nhưng chúng ta không để chúng vượt ngưỡng. Có những việc lợi ích chúng sanh, đáng làm nhưng chúng ta vì tình chấp mà chúng ta không làm. Khi tôi nói về việc này, tôi vẫn có nhiều cảm xúc, vậy thì tôi vẫn có nhiều tình chấp, vẫn là một phàm phu. Ban đầu, chúng ta có thể phải cắn môi, cắn lợi làm, sau đó chúng ta sẽ làm được bằng tâm tri ân, báo ân. Tôi luôn tích cực làm việc lợi ích chúng sanh, nhiều người cho rằng tôi có được rất nhiều lợi nên tôi mới tích cực làm như vậy! Hòa Thượng thường nói: ***“Việc tốt lắm dầy vò”***.

Chúng ta tổ chức lễ tri ân ở những hội trường đẹp nhất ở địa phương để những người con được mời Bồ Mẹ đến những nơi trang trọng nhất. Cha Mẹ được con mời đến những nơi trang trọng như vậy sẽ cảm thấy rất tự hào. Con người có thể dạy được tốt do vậy chúng ta phải tích cực dạy. Chúng ta muốn có thể tích cực dạy thì chúng ta phải xa rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Người thế gian cho rằng, mọi thứ đều phải là “*tiền trao cháo múc*” nhưng chúng ta cho đi vô điều kiện.

Hòa Thượng nói: “***Tất cả những mong cầu ở thế gian, xuất thế gian đều phải từ nơi tâm cung kính. Chúng ta phải một lòng một dạ học đạo với Lão sư, không nên đi tìm khuyết điểm của Lão sư vậy thì chúng ta mới sinh khởi được tâm cung kính***”. Chúng ta có tâm cung kính thì chúng ta phải cầu và làm đúng như lý, như pháp.

Hòa Thượng nói: “***Ân đức của chúng sanh đối với chúng ta chỉ bằng giọt nước thì chúng ta cũng phải mỗi niệm không quên***”. Ân đức của chúng sanh đối với chúng ta bằng giọt nước thì chúng ta cũng không được quên, huống hồ là ân đức của Cha Mẹ, của Lão sư. Trong “***Đệ Tử Quy***” nói: “***Cha Mẹ thương hiểu đâu khó. Cha Mẹ ghét hiểu mới tốt***”. Nơi mà chúng ta từng học tập luôn sợ chúng ta mượn danh nghĩa của họ để trục lợi thì chúng ta sẽ không dễ để tri ân, báo ân.

Bài học hôm nay, Hòa Thượng nói: “***Bậc thiện tri thức luôn hy vọng người sau tốt hơn mình. Cha Mẹ thời xưa hy vọng con cái tốt, Lão sư luôn hy vọng học trò của mình tốt hơn để đời sau làm được những việc lợi ích chúng sanh lớn hơn, mong thế hệ sau không có những khuyết điểm như mình. Đây là bậc chân thiện tri thức. Bậc thiện tri thức luôn cải sửa khuyết điểm, phát dương quang đại ưu điểm***”. Cha Mẹ dạy con từ nhỏ để chúng không tiếp nối khuyết điểm của Cha Mẹ.

Hòa Thượng nói: “***Giữa bạn bè với bạn bè phải giữ tâm thiện lương, nhân hậu, hy vọng bạn tốt hơn mình. Thậm chí, họ chưa tốt hơn mình thì mình sẵn lòng thành toàn cho họ để họ tốt hơn mình***”. Chúng ta làm được điều này thì chúng ta chính là thiện hữu tri thức của bạn. Bậc thiện tri thức chân thật luôn muốn thành toàn cho người, thậm chí người khác vượt hơn chúng ta thì chúng ta cũng sẵn sàng thành toàn cho họ. Nếu chúng ta làm ngược lại thì chúng ta trở thành người “*tự tư ích kỷ*”. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã làm hỏng đi hình tượng của người học Phật.

Ngày nay, chúng ta làm với tâm chí công vô tư, chúng ta bỏ công sức, tiền bạc để làm việc lợi ích chúng sanh nhưng nhiều người không tin. Người khác không tin thì chúng ta sẽ làm dài lâu, trường kỳ, miệt mài, chúng ta làm lâu dần thì họ sẽ tin. Chúng ta trồng rau, làm đậu rất đẹp, rất ngon nhưng chúng ta làm chỉ để mang tặng. Hôm trước, khi nhìn thấy tôi đứng trong vườn rau, bà cụ hàng xóm nói: “*Rau làm chỉ để cho thôi sao, không bán sao!*”. Họ cảm thấy khó hiểu! Ngày trước, khi tôi sang Mỹ, ngày nào tôi cũng đi phóng sanh, người ở bang Delaware chưa từng nhìn thấy ai phóng sanh nên họ không biết tôi đang làm gì, mọi người tưởng tôi mua tôm để mang đi bán. Tinh thần của dân tộc ta là “*trương thân tương ái*”, “*lá lành đùm lá rách*”.

Người thành toàn cho chúng ta chính là bậc thiện tri thức. Chúng ta quán sát xem chúng ta có phải là thiện tri thức của những người xung quanh không? Ngày trước, một lần tôi đi giảng, tôi hỏi: “*Các cụ có muốn con của mình ở nơi xa gặp được thiện tri thức, gặp được quý nhân không?*”. Mọi người đều mong con mình gặp được quý nhân để con của mình có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Tôi hỏi tiếp: “*Vậy thì ở quê nhà, các cụ đang làm “quý nhân” hay “quái nhân”?*”. Chúng ta cản trở, gây tổn hại cho người thì chúng ta đã tạo nhân bất thiện. Mọi người chưa làm được vì họ chưa có tấm gương, chưa có người làm ra biểu pháp cho họ. Nếu có người làm ra tấm gương thì nhất định họ cũng sẽ làm được. Tâm cảnh của người học Phật, người học Bồ Tát Đạo là luôn thành toàn cho người khác. Chúng ta muốn người khác không bằng mình thì đó là chúng ta có tâm đố kỵ, đây là tâm của Ngạ quỷ.

Hòa Thượng nói: “***Người chân thật học Phật là người luôn tận tâm tận lực giáo dục, thành toàn cho người***”. Chúng ta học tập là để hoàn thiện chính mình và thành toàn cho người. Đây là trách nhiệm, bổn phận, là sứ mạng của chúng ta. Ngày nay, có nhiều bậc “*ác tri thức*” vì những người xung quanh họ đều là những người “*tự tư tự lợi*”. Nếu những bậc “*ác tri thức*” này thấy những người xung quanh không “*tự tư tự lợi*” thì họ sẽ giảm bớt sự “*tự tư tự lợi*” của mình. Người thế gian nói: “*Thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều*”. Chúng ta phản tỉnh chính mình xem chúng ta là Thạch Sanh hay Lý Thông, chúng ta là “*thiện hữu tri thức*” hay “*ác hữu tri thức*”?

Chúng ta ở gần “*thiện hữu tri thức*” giống như chúng ta đang ở dưới bóng cây, chúng ta có được sự che chở. Tại sao chúng ta không là bóng cây, che mát cho những người đang đầy đau khổ! Chúng ta cũng mong muốn xung quanh chúng ta là Thầy tốt, bạn lành vậy thì chúng ta hãy là Thầy tốt, bạn lành để giúp mọi người khởi được tâm hy sinh phụng hiến. Khi nhìn thấy những người phát tâm đi làm “*thiện hữu tri thức*” cho người, tôi cảm thấy rất cảm động. Có những cô giáo đã dạy học nhiều năm, khi nhìn thấy chúng ta làm những việc lợi ích cho mọi người, chúng ta áp dụng chuẩn mực người xưa dạy các con thì cô cũng phát tâm muốn làm. Chúng ta làm ra được tấm gương thì chúng ta sẽ thúc đẩy người khác cùng làm với mình để xã hội được tốt hơn. Đây là chúng ta tri ân, báo ân đối với Cha Mẹ, Lão sư một cách thiết thực nhất!

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!